

Số:/TB-UBND

Tân Yên, ngày tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận phiên giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 28 tháng 3 năm 2024

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức giao ban theo quy chế làm việc; Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên giao ban. Dự giao ban gồm có: Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo Trung tâm PTQĐ&QLTTGT, XD, MT huyện. Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị và ý kiến tham gia của các đại biểu, Chủ tịch UBND huyện thống nhất nội dung sau:

1. Đối với việc giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh

Việc giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của huyện trong tuần đã từng bước được quan tâm, khắc phục, tỷ lệ giải quyết cao hơn so với trước. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được nhịp nhàng hơn, tuy nhiên một số thủ tục tỷ lệ giải quyết vẫn ở mức thấp (thanh toán trực tuyến), đặc biệt lĩnh vực đất đai (tình trạng trả lại hồ sơ nhiều) đã làm ảnh hưởng đến kết quả chung của huyện.

Để việc giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh được tốt hơn, đạt tỷ lệ cao hơn, giải quyết đảm bảo 100% các thủ tục đúng hạn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế; UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chủ động phối hợp giữa các bộ phận trong xử lý hồ sơ, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, nhằm hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ quá hạn (tuyệt đối không để quá hạn), tránh gây bức xúc cho công dân, nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Giao Văn phòng HĐND&UBND theo dõi, hàng tuần có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lưu ý việc thiết lập hồ sơ của cấp xã (có trách nhiệm hay không, hồ sơ có phải trả lại hay không), việc giải quyết thủ tục của các cơ quan chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai.

Báo cáo đánh giá các cơ quan, đơn vị làm tốt, chưa tốt. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện nhắc nhở, phê bình, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, các lĩnh vực thực hiện chưa tốt. Thực hiện ký hợp đồng với cán bộ Buu điện huyện làm việc tại Bộ phận một cửa của huyện để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến. Đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị camera giám sát kết nối bộ phận một cửa của huyện, của xã với lãnh đạo huyện.

Giao đồng chí Ngô Quốc Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tiếp tục tập trung, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khắc phục triệt để tồn tại trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã. Có văn bản nhắc nhở, phê bình đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện không tốt.

2. Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, CCN Đồng Đình, Khu đô thị số 1 - phía Đông thị trấn Cao Thượng

Số hộ còn tồn tại đối với các dự án không nhiều (Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài còn 07 hộ, CCN Đồng Đình còn 01 hộ, Khu đô thị số 1 - phía Đông thị trấn Cao Thượng 24 hộ), tuy nhiên tiến độ GPMB trong thời gian qua chậm, kéo dài, chưa được quan tâm, quyết liệt chỉ đạo.

Đề tập trung chỉ đạo, thực hiện dứt điểm GPMB các dự án, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông xây dựng xây dựng kế hoạch chi tiết, làm rõ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp đối với từng trường hợp. Thời gian xây dựng kế hoạch **xong trước ngày 03/04/2024**. Báo cáo tiến độ GPMB với Chủ tịch UBND huyện tại phiên giao ban giữa Chủ tịch, các PCT UBND huyện hàng tuần.

3. Hiện nay trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đặc biệt các tuyến đường mới hoàn thành đã xuất hiện nhiều trường hợp san gạt đất nông nghiệp, coi nới, dựng lều tạm, quán bán hàng, nhà tạm... lấn chiếm đất đai, hành lang ATGT. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và QLTTGTXDMT, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, tránh tình trạng buông lỏng quản lý, khó khăn cho công tác xử lý sau này. Kịp thời báo cáo các trường hợp vi phạm theo quy định.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, kiểm tra, phát hiện các vi phạm lấn chiếm đất đai, bán đất trái thẩm quyền, đặc biệt là các xã đã có trong kế hoạch, lộ trình sáp nhập. Thường xuyên

cử cán bộ, công chức đi cơ sở kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo, tham mưu biện pháp xử lý nghiêm. **Thời gian xong trước ngày 05/4/2024.**

4. Giao đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện tập trung chỉ đạo công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách, phân đấu chậm nhất trong tháng 6/2024 tổ chức đấu giá đảm bảo số tiền trúng đấu giá bằng kế hoạch giao. Giao Trung tâm PTQĐ và QLTTGTXDMT xây dựng kế hoạch đấu giá chi tiết đối với các phiên đấu giá trong Quý 2/2024. **Thời gian xây dựng kế hoạch xong trước ngày 05/4/2024.**

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, tham mưu phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD đất bám sát vào chỉ đạo của UBND tỉnh và quy định tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 của Chính phủ.

5. Giao đồng chí Ngô Quốc Hưng - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện: Chỉ đạo rà soát các tiêu chí Nông thôn mới (còn nợ), tham mưu bổ sung vào kế hoạch đầu tư công để hoàn thiện. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất phương án lắp đặt, trang trí cổng chào tại các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ huyện.

6. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các PCT UBND huyện đối với việc giao các Phó Chủ tịch UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, BCKTKTBVTC, quyết toán... các công trình thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo Kết luận phiên giao ban của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế;
- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Tạ Quang Hải